



## THƯ NGỎ

*Anh chị em thân mến,*

Những ngày này, mỗi chúng ta dù ở trong hoàn cảnh nào vẫn đang cùng nhau nỗ lực đi qua cơn bão Covid -19. Trong khi những lực lượng tuyến đầu đang căng mình để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thì sự góp sức của mỗi người dân chính là ở yên. Ở yên nhưng không phải là đứng yên, mà mỗi người tùy theo sức của mình đều có thể làm việc gì đó nhỏ bé chung tay để chúng ta tiếp sức cùng nhau đi qua dịch bệnh.

Còn nhớ khi đất nước chúng ta bị giặc ngoại xâm lăng, không chỉ những anh lính trẻ mà “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, cả nước hùng hục đứng lên bảo vệ hòa bình dân tộc. Khi những cơn lũ quét hàng năm gây bao thương đau cho khúc ruột miền Trung, những người con cùng chung dòng máu Việt đã không quản ngại gian khó, xắn tay áo góp lương thực, vật dụng, hiện kim, gửi gắm bao yêu thương đong đầy đến đồng bào mình đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Năm ngoái, khi Đà Nẵng, Hải Dương và các tỉnh phía Bắc “lâm bệnh” nặng bởi đại dịch Covid -19, những chuyến xe cứu trợ chở đầy yêu thương của bà má miền Nam, anh hai Sài Gòn hay của người em Tây Nguyên bon bon vượt đèo núi, đường xa hướng về những người thân yêu đang đau ốm.

Và hôm nay, trong suốt ba tháng qua Sài Gòn thân yêu của chúng ta “lâm bệnh” cũng bởi đại dịch Covid -19 và ngày càng trở nặng hơn. Được xem là anh Hai trong gia đình, Sài Gòn chưa bao giờ và không cho phép mình được “ốm”. Thế nhưng,...

Những bó rau củ quả tươi xanh ngọt ngào nghĩa tình, những tình nguyện viên với trái tim nồng ấm từ mọi miền quê hương lại bon bon trên những chuyến xe ngày đêm ở khắp mọi miền Tổ quốc tụ về Sài Gòn để mà san sẻ yêu thương – chung tay vượt qua đại dịch. Tuy rằng xứ bắc, xứ đông – khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em. Tất cả chỉ để mong Sài Gòn sớm khỏe lại, Việt Nam sớm chiến thắng đại dịch.

Vốn được mệnh danh là thành phố không ngủ, nhưng những ngày trở bệnh này đường phố Sài Gòn lại yên ắng lạ thường. Nhưng ở một phía góc khác, tại các bệnh viện, các khu cách ly vẫn căng mình chống chọi tiếp nhận các ca bệnh nhiễm mới tăng lên hàng phút, hàng giờ; các bếp ăn từ thiện vẫn liên tục sáng đèn, nhịp nhàng chở yêu thương cho các lực lượng tuyến đầu. Những hình ảnh mang thông điệp “ai cần đến lấy, ai ổn xin nhường cho người khác”, những cây ATM gạo khắp nơi, những củ khoai, bó rau được tặng, đó không chỉ là vật chất mà còn ắp đầy lòng nhân ái, tình yêu thương dành cho đồng bào của mình.



Chúng ta, những thành viên Hòa Bình đang sinh sống tại Sài Gòn, chúng ta thấu hiểu về những lo âu trong lòng mình từ ngày Sài Gòn trở bệnh. Chúng ta hiểu hơn lúc nào hết Sài Gòn đang rất cần chúng ta.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ngành Y tế thành phố qua công văn số 4878/SYT-TCCB ngày 22/07/2021 về việc huy động bổ sung nguồn nhân lực để hỗ trợ ngành Y tế phòng chống dịch Covid-19, Ban Chấp hành Công đoàn khuyến khích và động viên CBCNV, đặc biệt là các anh chị em dưới 40 tuổi, có sức khỏe tốt, độc thân hoặc sẵn sàng tự nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ hoạt động chống dịch tại thành phố. Chúng ta, không phân biệt giàu nghèo, ngành nghề hay vị trí mà sẽ thêm cánh tay nối dài yêu thương lan tỏa bằng những hành động nhỏ ý nghĩa cho thành phố thân yêu, cho thành phố Sài Gòn mà trong tim mỗi người luôn tâm niệm đó là quê hương thứ hai của mình.

Trên tinh thần tự nguyện của cá nhân, tùy vào khả năng và chuyên môn của mỗi người, Sở Y tế TP.HCM sẽ sắp xếp nhiệm vụ phù hợp cho tình nguyện viên, như: Khám và điều trị bệnh nhân Covid-19; Hỗ trợ điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân; Vận chuyển bệnh nhân, vận chuyển mẫu xét nghiệm; Vận chuyển hàng hóa đến khu cách ly; Nhân viên vệ sinh buồng bệnh, hành lang, khuôn viên chung tại các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19; Tham gia lấy mẫu xét nghiệm, truy vết ca bệnh; Phụ giúp công tác hậu cần, sắp xếp, dọn vệ sinh tại các khu cách ly; Phun khử khuẩn; Cấp phát thuốc; Nhập liệu, trực chốt,....

Các tình nguyện viên sẽ được Sở Y tế TP.HCM ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid -19 cùng các chế độ khác theo quy định của cơ quan nhà nước. Anh chị em tham gia công tác tình nguyện viên được Tập đoàn chi trả lương đầy đủ, phụ cấp tiền cơm, chi phí đi lại (xăng) và cung cấp các đồ trang thiết bị y tế bảo vệ an toàn bản thân trong quá trình tham gia chống dịch của thành phố.

**Hạn chót thời gian đăng ký:** 12h00 ngày thứ Năm, 29/07/2021 (theo biểu mẫu đính kèm).

**Đăng ký xin gửi về:** Chị Trần Thị Minh Thu, Email:thu.tran@hbcg.vn, Điện thoại: 0917 640 453.

Ban Chấp hành Công đoàn rất mong và tin rằng, trận đại dịch này sẽ sớm được đẩy lùi, chúng ta sẽ chiến thắng được dịch bệnh và sớm trở lại cuộc sống sinh hoạt và làm việc trong trạng thái bình thường mới. "Sài Gòn tôi sẽ tái sinh rạng ngời/ Sẽ như lúc xưa sẽ lại vui/ Bình Tân, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận/ Sẽ ôm siết nhau, bắt tay, vui mừng".

*Trân trọng.*  
**BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TẬP ĐOÀN**